







สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
23 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา	
<p>อภิปรายไม่ไว้วางใจ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สร. ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านนำเรื่องนโยบายกัญชาเสรี มาอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ตนพูดไปหมดแล้ว ส่วนร่างกฎหมายของฝ่ายค้าน เนื้อหาที่มีรายละเอียดคล้ายกับที่ตนพูดไว้ ขณะนี้กฎหมายยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งไม่มีเรื่องการใช้เพื่อสันตนาการและนันทนาการ ถือว่าจบไป และหากจะสูบเคยย้าว่าให้อยู่ในบริเวณบ้าน อย่าไปที่ไหน ไม่เคยบอกว่าสูบได้อย่างสะดวกสบาย ดังนั้น คลิปที่ปราศรัยแล้วนำมาเปิด ต้องฟังให้จบคลิป ส่วนที่ระบุว่าไม่มีความรอบคอบ ไม่มีข้อมูลหมายรองรับ ก่อนที่จะนำมาดำเนินการก็ไม่ใช่ เพราะกฎหมายมีห้ามชัดเจนไว้ทุกอย่าง และจากการประชุมคณะกรรมการยาสูบแห่งชาติ ห้ามนำกัญชามาผสมในยาสูบใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p>ควบคุมกัญชา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nation</p> <p>- กรมศุลกากรเตือนประชาชนที่มีความประสงค์จะนำเข้ากัญชาจะต้องผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง หากลักลอบนำเข้าหรือนำเข้ามาโดยผ่านพิธีการศุลกากรแต่ไม่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากร ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ</p>	
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 23 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,578 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,573,463 ราย เสียชีวิต 29 ราย เสียชีวิตสะสม 31,127 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,877 ราย รักษาหายสะสม 4,517,636 ราย ยังรักษาอยู่ 24,700 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 573,504,229 (+864,604) ราย 6,400,715 (+1,772) ราย รักษาหาย 543,367,149 (+727,944) ราย ญี่ปุ่น พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ทุบสถิติ เกือบ 200,000 รายในวันเดียว นิวซีแลนด์ มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 สูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงการระบาดโอไมครอน</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ยารักษาโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ hfocus thebangkokinsight)</p> <p>- ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ เรื่องแนวทางการให้ Long acting antibody (LAAB) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทางการแพทย์ในการให้แอนติบอดีสำเร็จรูป (LAAB) ในกลุ่มภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งแม้ว่าจะได้รับวัคซีนโควิด 19 แต่ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เพียงพอต่อการป้องกันโรค เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่ามีรายงานผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแพกซ์โลวิด หรือโมลนูพิราเวียร์นาน 5 วัน ทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นและอาจมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ แต่ 2-8 วันหลังหยุดยา กลับมามีอาการป่วยใหม่เหมือนกับการป่วยครั้งแรก และผลการตรวจ ATK กลายเป็นบวกอีก (COVID-19 rebound) แต่พบได้น้อยแค่ 1-2 % เท่านั้น หลังกลับมาป่วย ไม่ต้องกินยาต้านไวรัสใหม่อีกรอบ แต่ขอให้กักตัวอย่างน้อย 5 วันนับจากวันที่เริ่มป่วยรอบที่สอง และใส่หน้ากากอนามัยต่อจนครบ 10 วัน เมื่อคนไทยส่วนใหญ่เข้าถึงยาโมลนูพิราเวียร์ จะพบ COVID-19 rebound มากขึ้น</p> <p>2. ระบบดูแลผู้ป่วยโควิด19 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน เนชั่นทีวี ประชาไท ไทยโพสต์ ประชาชาติธุรกิจ Hfocus)</p> <p>- สปสช.-สร. จัดระบบเสริมจัดส่ง “ยาฟาวิพิราเวียร์” ให้ผู้ป่วยโควิด 19 พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เสริมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล หวังลดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต เปิดสายด่วน 1330 หากเข้าเกณฑ์ รอรับยาฟาวิพิราเวียร์ที่บ้าน</p> <p>3. ภาวะมิลสซีในเด็ก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มเด็ก ว่า ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่ติดโควิด 19 จะมีอาการน้อย มีอัตราการเสียชีวิตน้อยมาก โดยอัตราเด็กป่วยอยู่ที่ร้อยละ 16.3 ของผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งหมด อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.02 รวมถึงการเกิดภาวะมิสซี (MIS-C) ซึ่งเป็นภาวะหลังจากที่เด็กติดโควิด-19 แล้ว เกิดอาการอักเสบในอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายจากระบบภูมิคุ้มกันที่สูงผิดปกติ ก็น้อยมากเช่นกัน แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ในประเทศไทย ขณะที่ในต่างประเทศ พบได้ 1 ต่อ 4,000-5,000 คน ข้อที่ควรระวังคือ ถ้าเด็กมีอาการปัสสาวะบ่อย เช่น มีอาการไข้สูงมาก หน้าแดงตัวแดง คลื่นไส้ อาเจียน หรือถ่ายเหลวผิดปกติ มากๆ ซึมลง ไม่รู้ตัว ต้องรีบพาส่ง รพ.เพื่อพบแพทย์ โดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ แต่โดยทั่วไปเด็กจะไม่มีอาการมาก</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>ผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรที่ จ.ภูเก็ต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยโพสต์ thestandard tnthailand)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว ยืนยันพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายแรกของประเทศไทย ที่ จ.ภูเก็ต เป็นนักท่องเที่ยวชาย ชาวไนจีเรีย อายุ 27 ปี มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 รายแรก ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ย้ำองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับโลก โอกาสแพร่เชื้อต่ำ เว้นสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยมีตุ่มหนอง ขอประชาชนมั่นใจอย่าตื่นตระหนก สธ. มีความพร้อมในการรับมือโรคฝีดาษวานร ทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค คัดกรอง และคัดแยกผู้ป่วยได้เร็ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา ไทยนิวส์ tnthailand hfocus ch7)</p> <p>- ทีมแพทย์ภูเก็ต-ตำรวจ แถลงข่าวการสอบสวนโรคฝีดาษลิงรายแรกในประเทศ หลังนักท่องเที่ยวชาวไนจีเรียติดเชื้อ ย้ำผู้ป่วยไม่ได้หลบหนีออกจากโรงพยาบาล แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมไปรักษา ทั้งที่แจ้งว่าจะไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวเพื่อเข้ารับการรักษา</p> <p>นพ.กฤษณ์ กุ้เกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ไลน์ของผู้ป่วยรายนี้ เริ่มเมื่อวันที่ 16 ก.ค. โดยทาง สสจ.ได้รับแจ้งจากรพ.เอกชนว่า มีเคสสงสัย มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก มีผื่นแดง ตุ่มนูนแดง ตุ่มหนอง เริ่มจากอวัยวะเพศลามไปใบหน้า ลำตัว แขน เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อก่อโรค มีประวัติสัมผัสนักท่องเที่ยวในสถานบันเทิงที่ป่าตองใน 2-3 สัปดาห์ก่อนป่วย พร้อมทั้งให้ประวัติมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัย (กับเพศหญิง ไม่สามารถระบุสัญชาติได้) โดยในวันที่ 18 ก.ค. ทราบผล Lab ตรวจ PCR พบเชื้อ Monkeypox virus โดยห้องปฏิบัติการที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมาวันที่ 19 ก.ค. ทราบผล Lab ยืนยันโดยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยรายนี้ปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงปฏิเสธการเข้ารับการรักษาที่รพ. ขณะที่การสอบสวนโรคมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 17 คน เบื้องต้นกลุ่มแรก 7 คน ไม่พบเชื้อ ขณะที่อีก 10 คน อยู่ระหว่างรอผลและกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ โดยทางผู้ป่วยทำการตรวจเมื่อวันที่ 19 ก.ค. มีการนัดหมายเพื่อเข้ารับการรักษา แต่ไม่มาตามนัดและหายตัวไป</p> <p>- นายพิเชษฐ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าภูเก็ต เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว มั่นใจในการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์ ที่ระบุว่าโรคฝีดาษวานรติดต่อกันได้ยากกว่าโควิด 19 เพราะต้องสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งกลไกด้านสถานพยาบาลต่างๆ ก็เฝ้าระวังผู้ป่วยที่เข้าชายฝั่งต้องสงสัยอยู่แล้ว ส่วนจะเร่งดำเนินการติดตามผู้ป่วยต่อไป หากเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตไปแล้ว ก็น่าจะหายป่วยแล้ว เพราะระยะเวลาของโรคไม่เกิน 21 วัน</p> <p>พญ.กนกอร เลิศล้ำยอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวว่า ปกติแม้จะไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอะไรเลย ผู้ป่วยก็สามารถหายได้ภายใน 2-4 สัปดาห์ ยิ่งผู้ป่วยไม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็คาดเดาว่าน่าจะมียาการดีขึ้นในระดับหนึ่ง</p> <p>นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต เปิดเผยว่า เชื้อไวรัสฝีดาษวานรที่ตรวจพบในผู้ป่วยชายไนจีเรียรายนี้เป็นชนิด West African ซึ่งไม่รุนแรง เป็นเชื้อไวรัสที่พบแพร่ระบาดในแถบทวีปยุโรป โดยโรคฝีดาษลิงติดเชื้อมาจากการสัมผัส หายใจ ไอจามใกล้ๆ ติดต่อกันมากกว่าโควิด 19</p> <p>นพ.กฤษณ์ กุ้เกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอให้ประชาชนทั่วไปอย่าตื่นตระหนก ไม่อยากให้เรื่องนี้กระทบกับการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โรคฝีดาษวานรไม่ได้ติดกันง่ายๆ ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้ตามปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยรัฐ แนวหน้า มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ศูนย์ข่าวแชนนัล จส.100 sonthitalk nation ch3 77kaoded)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคกำลังเร่งติดตามตัวชายชาวไนจีเรีย และส่งรูปพรรณสัณฐานไปทั่วประเทศ และมีรายงานว่าล่าสุดได้เดินทางออกจากภูเก็ตแล้ว เจ้าหน้าที่ติดตามจากโทรศัพท์มือถือล่าสุดอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยปละเลย หละหลวม จนทำให้หลบหนี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไปได้นั้น ขอให้เห็นใจคนทำงานด้วย เพราะเราขอให้เขามาตรวจรักษา ไม่ใช่ผู้ต้องหา เรายังไม่สามารถควบคุมตัวได้ ซึ่งทางกรมควบคุมโรคจะแถลงรายละเอียดให้ทราบในวันที่ 23 กรกฎาคม นี้ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตามสอบสวนโรคผู้ที่สัมผัสกับชายคนดังกล่าว ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีติดเชื้อ ดังนั้นต้องเฝ้าระวังต่อไปอีก 2 สัปดาห์</p> <p>วัคซีนฝีดาษคน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์(สยามรัฐ topnews tnnthailand)</p> <p>-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนฝีดาษคนที่องค์การเภสัชกรรมผลิตเก็บรักษาไว้ พบว่ายังคงมีคุณภาพตามมาตรฐานวัคซีนไวรัสทั่วไป หากเกิดการระบาดขึ้นในประเทศและไม่สามารถจัดหาวัคซีนฝีดาษมาใช้ได้ วัคซีนฝีดาษที่มีอยู่นี้น่าจะนำมาใช้ในการป้องกันโรคฝีดาษวานรได้ แต่การนำมาใช้สภาวะฉุกเฉินจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่จะได้รับ รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่มี เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ได้รับวัคซีน</p> <p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. เว็บไซต์ (tnnthailand)</p> <p>-ผู้อำนวยการ WHO ยืนยันผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงทั่วโลก 14,000 คน และเสียชีวิต 5 คนในปี ผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ในแอฟริกา โดยกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฝีดาษลิงของ WHO เพื่อพิจารณาประกาศฝีดาษลิงเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขโลกหรือไม่</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>มติคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ejan)</p> <p>-รองนายกและรมว.สธ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ มีมติรับทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการห้ามนำเข้า ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมทั้งผลักดันร่างกฎกระทรวงห้ามผู้ผลิต และผู้นำเข้า ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์และบุหรี่ซิการ์ ที่มีส่วนผสมของกัญชาขายในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ และเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน</p>	
<p>เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกรมสุขภาพจิต</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, thailandplus)</p> <p>-ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 ปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นผู้บริหารรุ่นใหม่มีความรู้เชิงสหวิทยาการ ทำงานได้หลากหลาย สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน</p>	
<p>เตือนกินชอล์กเสี่ยงอันตราย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, Chiangmainews, thailandplus, ช่อง7, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย)</p> <p>- กรมอนามัย เตือนจากกรณีการกินชอล์กจนเกิดเป็นกระแสนโซเซียลมีเดียถือเป็นพฤติกรรมการกินแบบแปลกประหลาด อาจทำให้เกิดอันตรายไม่ควรลอกเลียนแบบ หากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น ฟันสึกกร่อน หรือฟันผุ การย่อยอาหารลำบากทำให้ลำไส้อุดตัน เป็นต้น</p>	
<p>กรมอนามัยห่วงกลุ่ม 608 เข้าวัดทำบุญ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- อธิบดีกรมอนามัย มีความห่วงใย ความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน จึงขอให้ป้องกันตนเองขั้นสูงสุดด้วยหลัก UP-DMHTA ดังนี้ 1) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือต้องกิจกรรมที่มีคนร่วมกันจำนวนมาก 2) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อสัมผัสวัตถุ หรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน และให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า 3) คัดกรองตนเองเมื่อมีอาการ หรือเมื่อมีความเสี่ยงด้วย ATK และ 4) รับประทานตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนกลุ่มที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น หรือในศาสนสถานที่มีความแออัด</p>	
<p>งานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022 : R2R สู่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและสื่อสารแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนางานประจำการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้ทั้งบุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
และหน่วยงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	